

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3122 /BTC-TCT

V/v thuế GTGT liên quan
đến Dự án Trung tâm sản
xuất chương trình thuộc
Đài THVN - gói thầu XLI

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 10068/BKH-KTĐN ngày 31/12/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan triển khai hoàn thành các công việc theo các nội dung phân công và thời hạn đề ra liên quan đến việc xử lý tranh chấp tại gói thầu XLI thuộc Đài truyền hình Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8917/VPCP-HTQT ngày 15/12/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3911/VPCP-QHQT ngày 10/6/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 13293/BTC-TCT ngày 21/9/2009 (bản photocopy gửi kèm) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tranh chấp tại gói thầu XLI thuộc Đài truyền hình Việt Nam như sau:

Cho phép hoàn thuế GTGT đầu vào cho liên danh Nhà thầu Vinci-Sumitomo Mitsui theo diện Nhà thầu ký hợp đồng với Chủ dự án với giá không có thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn đối ứng để nộp thuế.

Nếu xử lý như phương án này sẽ hoàn lại thuế GTGT cho Liên danh Nhà thầu với số thuế khoảng 44 tỷ đồng và hoàn lại cho Chủ dự án số thuế GTGT mà Chủ dự án đã nộp thay Liên danh Nhà thầu nước ngoài khoảng 29 tỷ đồng lấy từ vốn đối ứng NSNN cấp (nhưng số tiền này sẽ phải được nộp lại NSNN). Đồng thời đề nghị việc xem xét thực hiện phương án này phải được phối hợp xử lý chung với các vấn đề tranh chấp khác.

Tại công văn số 9273/BKH-KTĐN ngày 01/12/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phương án nêu trên của Bộ Tài chính đã được nêu tại mục II Phương hướng giải quyết, tuy nhiên tại phần kiến nghị nêu tại Điểm 4, Mục IV chỉ nêu: Giao Bộ Tài chính tính toán lại

theo quy định của pháp luật, nêu rõ ràng thì hoàn ngay 44 tỷ đồng tiền thuế GTGT cho nhà thầu, tránh để lâu gây thiệt hại do lãi suất ngân hàng và do trượt giá.

Tại công văn số 8917/VPCP-QHQT ngày 15/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp thực hiện các kiến nghị tại báo cáo nêu tại công văn số 9273/BKH-KTĐN.

Bộ Tài chính nhận thấy việc giải quyết việc hoàn thuế GTGT cho Nhà thầu nước ngoài trong trường hợp này còn vướng mắc vì:

- Chính sách ưu đãi thuế GTGT đối với dự án ODA phụ thuộc vào loại nguồn vốn ODA (hoàn lại hay không hoàn lại) và cơ chế áp dụng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA (được cấp đối ứng hay không được cấp vốn đối ứng để nộp thuế GTGT).

- Căn cứ quy định về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với dự án ODA hiện hành, Bộ Tài chính đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cho phép được áp dụng cơ chế đối với Dự án thực hiện theo diện Nhà thầu ký hợp đồng với Chủ dự án với giá không có thuế GTGT và Chủ dự án không được cấp vốn đối ứng để nộp thuế để có thể xử lý hoàn thuế GTGT cho nhà thầu (hiện tại, dự án đang thực hiện theo diện Nhà thầu ký hợp đồng với Chủ dự án với giá không có thuế GTGT và Chủ dự án được cấp vốn đối ứng để nộp thuế; theo diện này thì nhà thầu không thuộc diện được hoàn thuế GTGT).

Theo sự phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 10068/EKH-KTĐN nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép áp dụng cơ chế đối với Gói thầu XL1 Dự án trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Đài truyền hình Việt Nam) theo như phương án Bộ Tài chính đã đề nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 13293/BTC-TCT ngày 21/9/2009, cụ thể như sau:

Cho phép áp dụng cơ chế đối với gói thầu XL1 Dự án Trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Đài truyền hình Việt Nam) theo diện Nhà thầu ký hợp đồng với Chủ dự án với giá không có thuế GTGT và Chủ dự án không được cấp vốn đối ứng để nộp thuế.

Xử lý theo phương án này, sẽ hoàn lại thuế GTGT đầu vào cho Liên danh Nhà thầu (với số thuế GTGT phát sinh đến thời điểm tháng 7/2009 khoảng 44 tỷ đồng), đồng thời hoàn lại cho Chủ dự án số thuế GTGT mà Chủ dự án đã nộp thay Liên danh nhà thầu nước ngoài khoảng 29 tỷ đồng lấy từ vốn đối ứng NSNN cấp (số tiền này sẽ phải được nộp lại NSNN).

Bộ Tài chính đề nghị việc xem xét thực hiện phương án này sẽ được phối hợp xử lý chung với các vấn đề khác còn đang tranh chấp (thiết kế, trượt giá) giữa hai bên.

Trên đây là ý kiến Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ PC; CST Bộ;
- Cục QLN & TCĐN;
- Lưu: VT, TCT (VT, CST 03b).#

**KI. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đỗ Hoàng Anh Tuấn

